

เหตุที่ส่งผลให้ราคาทองคำลดลงในช่วงสงกรานต์ ๒๕๕๖

นางสาวกิตตินันท์ อินมูล
กลุ่มวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจ
สำนักบริหารยุทธศาสตร์

การที่ราคาทองคำในประเทศไทยมีราคาลดลงอย่างมากในช่วงวันหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมาเป็นเพราะราคาทองคำในตลาดโลกลดลงอย่างต่อเนื่องและรุนแรง โดยราคาทองคำในประเทศไทยเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๖ ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ ๒๑,๒๕๐ บาท ราคาขายออกบาทละ ๒๑,๓๕๐ บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ ๒๐,๙๓๖ บาท ขายออกบาทละ ๒๑,๗๕๐ บาท เมื่อเปิดตลาดซื้อขายวันแรกหลังจากวันหยุดยาวในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ทองคำในประเทศไทยมีราคาลดลง โดยราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ราคาบาทละ ๑๘,๘๕๐ บาท ขายออกบาทละ ๑๘,๙๕๐ บาท ทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ ๑๘,๕๗๑ บาท ขายออกบาทละ ๑๙,๓๕๐ บาท ลดลงถึงบาทละ ๒,๔๐๐ บาท เป็นผลให้คนไทยแตกตื่นก่อให้เกิดการซื้อขายทองคำเพื่อเก็งกำไรกันเป็นจำนวนมาก

เหตุปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนให้ราคาทองคำในตลาดโลกลดลงอย่างรวดเร็วเช่นนี้ คือ

๑. ธนาคารกลางของไซปรัสประกาศขายทองคำสำรองออกมา ๑๐ ตัน เพื่อระดมทุนแก้วิกฤตหนี้ช่วยดำเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงรับเงินกู้จากสหภาพยุโรป (EU) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ทำให้เกิดความกังวลว่าธนาคารกลางในกลุ่มยูโรโซน เช่น สเปน โปรตุเกส และอิตาลี ซึ่งเป็นประเทศที่มีปัญหาหนี้ในยูโรโซน และมีปริมาณทองคำสำรองในระดับสูง อาจจะขายทองคำออกมาเช่นกัน ยิ่งนับเป็นแรงกดดันให้มีการเทขายทองคำของนักลงทุนและกองทุนต่าง ๆ ออกมาจำนวนมาก เป็นผลให้ราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง

๒. นักลงทุนพากันตื่นกลัวหลังจากเงินเผยแพร่อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเกินไป ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในไตรมาสแรกขยายตัวลดลงอยู่ที่ร้อยละ ๗.๗ ต่ำกว่าที่พยากรณ์ไว้ที่ร้อยละ ๘ ซึ่งจีนถือเป็นประเทศที่มีการบริโภคทองคำเป็นอันดับ ๒ ของโลก

๓. มีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED : Federal Reserve) อาจหยุดมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเชิงปริมาณหรือ QE หรืออีกนัยหนึ่งคือหยุดการพิมพ์เงินดอลลาร์เข้ามาในระบบเร็ววกว่ากำหนดเนื่องจากฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐมีสัญญาณที่ดีขึ้น โดยสหรัฐฯ ได้ส่งสัญญาณที่จะเลิกใช้มาตรการนี้ในอีกไม่นาน ซึ่งเมื่อปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจลดลง อัตราดอกเบี้ยย่อมเพิ่มขึ้น เงินดอลลาร์มีค่าแข็งขึ้น นักลงทุนอาจมองว่าตลาดทองคำไม่ใช่แหล่งการลงทุนในระยะนี้ จึงเทขายและหันไปถือครองสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมากกว่าทองคำ

๔. การที่โกลด์แมน แซคส์ (Goldman Sachs) ปรับลดคาดการณ์ราคาทองคำถึง ๒ ครั้งจากที่คาดการณ์ราคาทองคำปี ๒๕๕๖ ไว้เมื่อปีที่แล้ว ดังนี้

วันที่	ราคาทองคำ ๓ เดือน	ราคาทองคำ ๖ เดือน	ราคาทองคำ ๑๒ เดือน
๕ ธันวาคม ๒๕๕๕	๑,๘๒๕	๑,๘๐๕	๑,๘๐๐
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖	๑,๖๑๕	๑,๖๐๐	๑,๕๕๐
๑๐ เมษายน ๒๕๕๖	๑,๕๓๐	๑,๕๙๐	๑,๓๙๐

การปรับราคาคาดการณ์ดังกล่าวจึงเป็นแรงสนับสนุนด้านจิตวิทยาให้นักลงทุนยังคงเทขายทองคำ เพราะมองว่าตลาดทองคำไม่ใช่แหล่งการลงทุนที่ปลอดภัยในระยะนี้

แนวโน้มราคาทองคำ

ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความมั่นคงสูง บางคนก็มองว่าเป็นมากกว่าสินทรัพย์แต่เป็นเงินสกุลหนึ่งและได้รับความน่าเชื่อถือมากเพราะมีความเป็นกลาง จากการที่ราคาทองคำลดลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงนี้ นักวิเคราะห์หลายท่านกังวลว่า การลดลงของราคาทองคำกำลังสะท้อนถึงความรู้สึกไม่มั่นคงของนักลงทุนที่มีต่ออนาคตของเศรษฐกิจโลก

ศูนย์วิจัยทองคำ สมาคมค้าทองคำประเทศไทย ระบุว่า การลดลงของราคาทองคำในครั้งนี้ ในระยะสั้นทองคำมีโอกาสฟื้นตัวแต่อาจฟื้นได้ไม่มาก และแนวโน้มราคาทองคำยังเป็นขาลง เห็นได้จากแรงขายออกทองคำของกองทุนขนาดใหญ่ เช่น SPDR ที่ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมามีการขายทองคำออกมากกว่า ๒๕๐ ตัน ซึ่งถือเป็นการลดการถือครองครั้งใหญ่ นักวิเคราะห์ระบุว่าแนวรับสำคัญทางจิตวิทยาอยู่ที่ ๑,๓๐๐ - ๑,๓๑๒ ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ ซึ่งเชื่อว่าราคาทองคำจะไม่ลดลงต่ำกว่านี้มากและในระยะสั้นยังมีโอกาสฟื้นตัวแต่อาจไม่มากแม้ว่าราคาทองคำจะลดต่ำลงอย่างมากแต่ยังไม่พบแรงซื้อทองคำจากนักลงทุน อีกทั้งกองทุน SPDR ยังขายทองคำอยู่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการปรับขึ้นของราคาทองคำมีแนวโน้มอยู่ในกรอบที่จำกัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น กองทุนน้ำมันของรัฐบาลอาเซอร์ไบจานซึ่งมีขนาด ๓.๔ หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ วางแผนจะปรับเพิ่มปริมาณทองสำรองขึ้นอีก ๑๒ ตัน การที่เยอรมันมีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ไซปรัส ซึ่งอาจจะส่งผลให้ธนาคารกลางไซปรัสไม่จำเป็นต้องนำทองคำออกมาขาย อีกทั้งสเปนก็สามารถประมูลขายพันธบัตรได้เกินเป้าซึ่งช่วยให้ตลาดคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ยุโรป ซึ่งจะช่วยหนุนค่าเงินยูโรและราคาทองคำให้ฟื้นตัวขึ้นมาได้

อ้างอิง

www.trustablegold.com/gold-price-forecast

<http://goldtraders.or.th>

www.goldin.th

www.manager.co.th

www.yt9.com